

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 364* Năm 7/ 2018 * Chúa nhật 24/ 03/ 2019

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Lá thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn

Hường

Trong thời gian vừa qua các phương tiện truyền thông nói nhiều về một ngôi Chùa thường xuyên vận dụng những kiến thức, các khái niệm để phê phán và chỉ trích mọi thứ. Tất cả mọi sự vật hiện tượng trên đời đều do tiền kiếp và các vong linh báo oán gây ra. Cứ theo logic đó thì "hiện tượng bị ma nhập" trong cuộc sống rất nhiều. Việc này gây rất nhiều tổn thất và đau khổ cho chính bản thân và gia đình nếu không tìm ra cách giải quyết phù hợp. Để giải quyết hiện tượng này cần phải dùng tiền để giải nghiệp, tiền vong hay làm công quả. Theo nhà Chùa cho biết thông qua thỉnh pháp "oan gia trái chủ", nhiều người có thể khỏi nhiều loại bệnh tật từ mãn tính đến nan y như ung thư, viêm họng, đau lưng, dị ứng...

Ở đây tôi không có ý phê bình cách làm của nhà Chùa nhưng chỉ lưu ý về vấn đề chữa bệnh. Trên thế giới những người bị bệnh thường rất đông. Họ thường chạy đến bệnh viện để chữa lành nhờ kết quả của nghiên cứu khoa học, một số khác nhờ linh mục đặt tay xin Thiên Chúa ban ơn trợ giúp, một số khác chạy đến nhà Chùa, một số khác chạy đến bùa ngãi, ếm... Vấn đề là nhiều người trong số họ (không phải là tất cả) lớn tiếng tuyên bố mình khỏi bệnh và làm chứng trước mặt mọi người về chuyện ấy.

Nhiều người Công giáo hoang mang trước sự kiện này. Có người "vái tứ phương" như mọi người nghĩ là khi bị bệnh thì chỗ nào cũng tới, lá nào cũng uống. Khi hết bệnh thì cho rằng mình nhận được phép lạ. Có lẽ chúng ta nên cẩn thận hơn vì trong số vài chục ngàn người báo đã nhận được ơn chữa lành tại Lộ đức, Giáo hội chỉ công bố 70 trường hợp. Đàng khác trong tất cả các trường hợp, sự thay đổi về mặt thiêng liêng của họ rất sâu đậm và họ tham dự tích cực vào đời sống Giáo hội. Đây cũng dấu hiệu cho thấy họ đã thực sự nhận được phép lạ.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

24/03/2019 CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

SỐNG ĐẠO TÍCH CỰC

“Đã ba năm tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy.” (Lc 13,7)

Suy niệm: Cây vả được trồng nơi vườn nho là được hưởng những chăm sóc đặc biệt dành cho cây nho. Thế nhưng, nó không xứng đáng với ưu đãi này vì chỉ có lá xanh tươi mà không sinh trái ngon quả ngọt. Cũng vậy, cây vả mà chỉ có lá xanh tươi thôi là hình tượng của những Ki-tô hữu bằng lòng khi không làm điều gì tiêu cực: không làm gì hại ai, cũng chẳng lường gạt, áp bức người khác. Người Ki-tô hữu được đặc ân ở trong vườn nho Hội Thánh, với đầy đủ những phương tiện nên thánh như Lời Chúa, ân sủng qua các bí tích, còn phải sinh trái ngọt là việc lành phúc đức. Nên thánh trong ơn gọi Ki-tô hữu là có nếp sống tích cực làm cho xã hội, môi trường sống quanh mình tốt đẹp hơn, thấm nhuần tinh thần Tin Mừng hơn.

Mời Ban: *“Tôi chết lúc nào cũng được, nhưng tôi muốn người ta nói về tôi rằng tôi đã nhổ một cây cỏ và trồng một cây hoa ở nơi nào tôi nghĩ cây hoa có thể mọc được”* (A. Lincoln). Mời bạn nhổ những “cỏ dại” thói hư tật xấu ra khỏi bạn, đồng thời trồng những “bông hoa” nhân ái, quảng đại, bình an cho đời.

Chia sẻ: Phải chăng chỉ lo tránh làm điều xấu là nguyên nhân làm Đạo Chúa không phát triển được?

Sống Lời Chúa: Trong mùa Chay này, tôi sẽ đổi mới cách xét mình để xưng tội. Ngoài việc nhìn lại những tội tiêu cực, tôi sẽ xét đến tội bỏ những điều tốt lẽ ra mình phải làm và có thể làm.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, Chúa mong muốn chúng con sống đạo cách tích cực, chứ không phải chỉ lo giữ đạo, không làm điều gì xấu. Xin giúp chúng con biết sử dụng cách thích đáng ơn sủng Chúa ban cho chúng con trong Hội Thánh. Amen.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ ĐTC Phanxicô phát động dự án quốc tế “kế hoạch hóa hòa bình” và cổ võ việc hỗ trợ tinh thần sáng tạo và sức mạnh của giới trẻ.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc viếng thăm chiều thứ năm, 21-3-2019, tại trụ sở Roma của tổ chức Scholas Occurrentes (Liên minh quốc tế

các trường học). Tổ chức này do chính ĐTC thành lập cách đây 20 năm khi còn là TGM giáo phận Buenos Aires bên Argentina, với mục đích công hiến những kinh nghiệm giáo dục dựa trên sự tham gia và dẫn thân của mỗi người, theo một kiểu mẫu huấn luyện dựa trên gặp gỡ, đối thoại và tôn trọng sự khác biệt. Tổ chức này ngày càng bành trướng, qui tụ hơn 450 ngàn cơ quan giáo dục tại 190 quốc gia, biến thế giới thành một lớp học không có vách tường, trong đó, tất cả các trẻ em, nhất là những em nghèo nhất, có thể sống và hoạt động dưới dấu chỉ hòa bình và công ích. Scholas Occurrentes ngày nay cũng là một tổ chức thuộc quyền Tòa Thánh. Hồi tháng 6 năm ngoái (2018) ĐTC đã đặt trụ sở Roma của tổ chức này tại khu vực San Callisto ở Roma, thuộc lãnh thổ ngoại biên của Vatican và đây là lần thứ 4 ngài đến thăm trụ sở này.

Dự án quốc tế “Kế hoạch hóa hòa bình” nhằm giúp hàng triệu thanh thiếu niên, trong năm học, học cách viết thảo chương với một viễn tượng luân lý đạo đức, dẫn thân tìm kiếm hòa bình.

Trong số các dự án được ĐTC khai mạc chiều 21-3-2019, có một hành trình huấn luyện trong một nữ đan viện Biển Đức ở thành Pistoia, trung Italia, một trung tâm giúp các nạn nhân bị dọa nạt trên Internet tại thành Milano, bắc Italia.

Đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, ĐTC đã đối thoại qua hệ thống Video viễn liên với các bạn trẻ thuộc các trụ sở mới ở Brazil, Panama, Bồ đào Nha, Rumani và Italia, thuộc tổ chức Scholas liên minh các trường học. Trong dịp này ngài cũng đã chúc lành cho tất cả các sáng kiến khác nhằm đối thoại, giáo dục, các sáng kiến thuộc lãnh vực âm nhạc, nghệ thuật, kỹ thuật.

Trong cuộc trao đổi, có lúc ĐTC nói: ”Chúng ta đã thấy trong những ngày này những người trẻ tại nhiều thành phố đã xuống đường để bảo vệ môi trường, để bảo vệ trái đất. Các bạn trẻ có một thứ quyền không thể tưởng tượng nổi, họ có tinh thần sáng tạo, và chúng ta cần nâng đỡ, giúp họ đầy mạnh tinh thần sáng tạo ấy, đừng thuần hóa họ. Các bạn trẻ không phải là tương lai, nhưng là hiện tại, là ngày hôm nay, là thời điểm hiện tại của Thiên Chúa”.

ĐTC cũng cảnh giác rằng “Phản đối là điều tốt, nêu rõ những lý lẽ của mình, nhưng phản đối mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải xây dựng nữa. Và khi ta làm việc để cùng nhau xây dựng điều gì đó, có thể là ta phạm hàng ngàn sai lầm. Nhưng chẳng thà phạm lỗi lầm khi làm một cái gì đó, thì vẫn hơn là khoanh tay không làm gì” (Rei 21-2-2019)

❖ ĐTC sẽ tôn phong 7 chân phước GM tử đạo tại Rumani

Hôm 20-3-2019, Đức Cha Florentin Crihalmeanu, GM giáo phận Cluj-Gherla bên Rumani cho biết Ngày 2-6 tới đây, ĐTC Phanxicô sẽ chủ sự

thánh lễ tôn phong 7 GM Rumani tử đạo dưới thời cộng sản tại nước này lên bậc chân phước tại Quảng trường tự do, thuộc giáo phận Blaj.

Hôm 19-3 trước đó, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 7 GM Rumani, bị chế độ cộng sản Rumani sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến 1970. Tất cả các vị đều thuộc Giáo Hội Công Giáo nghi lễ đông phương là Giáo Hội bị nhà nước cộng sản giải tán và ép xấp nhập vào Giáo Hội Chính Thống, giống như tại Ucraina thời Liên Xô. Tất cả các GM đều bị bắt và mọi tài sản của Giáo Hội này được giao cho Chính Thống sử dụng.

7 GM, đứng đầu là Đức Cha Valeriu Traian Frentiu, bị cầm tù và đày tới các trại lao động khổ sai, bị cô lập, chịu giá lạnh, đói khát, bệnh tật và bị hành hạ cho đến khi chết rũ tù. Các vị không hề được xét xử và khi chết bị chôn trong những ngôi mộ vô danh, không có lễ nghi tôn giáo nào. Nhà cầm quyền cộng sản Rumani dụ dỗ các vị nếu muốn được trả tự do thì phải từ bỏ hiệp thông với ĐGH, và gia nhập Chính Thống giáo. Đức Cha Iuliu Hossu đã nhân danh các GM trả lời: "Đức tin chính là mạng sống của chúng tôi".

Đức Cha Hossu về sau trở thành vị Hồng y đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo Rumani.

Án phong chân phước cho 7 GM gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt tới đích nhờ sự đẩy mạnh của chính ĐTC Phanxicô (KNA 20-3-2019)

❖ ĐTC Phanxicô và con đường hạnh phúc đích thực

Ngày Thế giới Hạnh phúc được cử hành vào ngày 20 tháng ba. Nhân dịp này Vatican News thu thập 10 điều răn của niềm vui được rút ra từ giáo huấn của ĐTC Phanxicô. 10 điều răn đó là: 1. Khởi đầu của niềm vui là bắt đầu chú ý đến người khác; 2. Xua tan sầu muộn; 3. Không phải quyền lực, thành công hay tiền bạc, nhưng tình yêu mang lại niềm vui; 4. Có óc hài hước; 5. Lòng biết ơn; 6. Biết tha thứ và xin tha thứ; 7. Niềm vui dấn thân và sự nghỉ ngơi; 8. Cầu nguyện và tình huynh đệ; 9. Phó thác trong tay Chúa; 10. Biết mình được yêu thương.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Hội viên Legio lập lại lời tuyên hứa

Ngày 25.3, lễ truyền tin cho Đức Maria-lễ Acias, toàn thể hội viên Legio thuộc Curia Chánh tòa Sài Gòn sẽ lập lại lời tuyên hứa với Đức Mẹ: "toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự của con là của Mẹ". Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ lúc 17g30 để cùng cầu nguyện cho các hội viên Legio.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Cô Phước: 1.000.000đ.
Thanh Mai: 1.000.000đ.